

ตัวชี้วัดผู้บริหารส่วนภูมิภาค รอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๓

ตัวชี้วัดบังคับ (ร้อยละ ๒๐)

ตัวชี้วัดที่ ๑ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายระดับหน่วยงาน (สำนักงานประมงจังหวัด)
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๐
คำอธิบาย :

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายระดับหน่วยงาน หมายถึง ผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น

สูตรการคำนวณ :

$$X = \frac{a}{b} * 100$$

X = ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายระดับหน่วยงาน

a = เงินงบประมาณรายจ่ายประจำที่หน่วยงานเบิกจ่าย

b = วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำที่หน่วยงานได้รับ

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับคะแนน	๑ คะแนน	๒ คะแนน	๓ คะแนน	๔ คะแนน	๕ คะแนน
ร้อยละ	<๕๒.๐๐	๕๒.๐๐ - ๕๓.๙๙	๕๔.๐๐ - ๕๕.๙๙	๕๖.๐๐ - ๕๗.๙๙	≥๕๘.๐๐

เงื่อนไข :

๑) การคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม พิจารณาจากการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของสำนักงานประมงจังหวัดทั้งหมด และที่จัดสรรให้กับผู้ตรวจราชการกรม

๒) การคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำของผู้ตรวจราชการกรมในแต่ละเขต พิจารณาจากการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของสำนักงานประมงจังหวัดในเขตที่กำกับดูแล

๓) วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำที่หน่วยงานได้รับตัดยอด ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ (การโอนให้หน่วยงานหลังวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จะนำไปคิดรวมกับหน่วยงานผู้โอนงบประมาณ ยกเว้น เงินงบประมาณที่หน่วยงานขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมจากงบบริหารส่วนกลาง)

๔) การคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำของหน่วยงานที่ไม่มีหน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค โดยฝากเบิกกับหน่วยงานอื่น เช่น กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง จะนำยอดเงินงบประมาณที่ฝากเบิกมาคิดรวมกับต้นสังกัด คือ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ซึ่งจะไม่เอาไปคิดรวมกับยอดเงินงบประมาณของหน่วยงานที่รับฝากเบิกจ่าย

ผู้กำกับตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

โทรศัพท์ภายใน : ๓๕๑๐

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ

โทรศัพท์ภายใน : ๓๕๐๑

ผู้ดำเนินการ : ประมงจังหวัด ๗๖ จังหวัด

ตัวชี้วัดที่ ๒ : ระดับความสำเร็จในการถ่ายทอดและติดตามผลการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
หน่วยวัด : ขั้นตอน
น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๐
คำอธิบาย :

จุดมุ่งหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง มีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ ที่นำมาใช้ในการทำงานของแต่ละหน่วยงาน การดำเนินงานให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายดังกล่าวทุกส่วนราชการควรต้องมีการถ่ายทอดนโยบายแก่ผู้บริหารภายในหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับให้เข้าใจในหลักการ และสามารถดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งผู้บริหารกรมประมงได้รับนโยบายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีการมอบนโยบายต่อให้แก่ผู้บริหารระดับกองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแล้วเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายในภาพรวมของกรมประมงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายระดับกระทรวง สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรกรมประมงทุกระดับ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสนับสนุนเจตนารมณ์ของกรมประมงที่จะทำให้เกิด “คนสำราญ งานสำเร็จ” จึงกำหนดให้การถ่ายทอดและติดตามผลการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็น ตัวชี้วัดของผู้บริหารในรอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๓ โดยให้ทุกหน่วยงานดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เกณฑ์การให้คะแนน :

คะแนนการประเมินผลการถ่ายทอดนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน เป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับพิจารณาความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

ขั้นตอน	รายละเอียดการดำเนินงาน	คะแนน
๑	กำหนดประเด็นในการถ่ายทอดนโยบายของผู้บริหารกรม/นโยบายอธิบดีกรมประมง เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น	๑
๒	ดำเนินการตามขั้นตอนที่ ๑ และกำหนดช่องทาง/วิธีการถ่ายทอดนโยบายของผู้บริหารกรมอย่างเป็นรูปธรรม	๒
๓	ดำเนินการตามขั้นตอนที่ ๒ และมีกิจกรรมที่แสดงถึงการติดตามผลการดำเนินงานระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา	๓
๔	ดำเนินการตามขั้นตอนที่ ๓ และมีการรายงานผลการดำเนินงานส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	๔
๕	ดำเนินการตามขั้นตอนที่ ๔ และมีการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย หรือปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานให้ครบถ้วนตามจำนวนประเด็นในขั้นตอนที่ ๑ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	๕

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

หน่วยงานแสดงหลักฐาน/รายงานผลการถ่ายทอดนโยบายและติดตามผลการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนที่กำหนด ได้แก่

๑. ประเด็นในการถ่ายทอดนโยบายอธิบดีกรมประมงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เช่น หนังสือสั่งการ รายงานการประชุม เป็นต้น
๒. ช่องทาง/วิธีการถ่ายทอดนโยบาย เช่น หนังสือสั่งการ รายงานการประชุม การสื่อสารออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น
๓. กิจกรรมที่แสดงถึงการติดตามผลการดำเนินงาน เช่น หนังสือสั่งการ ประชุม สัมมนา อบรม โทรศัพท์ การสื่อสารออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น
๔. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร เช่น เอกสารการรายงานผลการดำเนินการ เป็นต้น
๕. ข้อเสนอเชิงนโยบายหรือปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เช่น เอกสารที่แสดงข้อคิดเห็นต่อการดำเนินการหรือการต่อยอดนโยบายของผู้บริหาร รวมทั้งข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นต้น

การดำเนินการในขั้นตอนที่ ๔ และ ๕ สามารถดำเนินการได้ในคราวเดียวกันเพื่อส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจะได้รวบรวม วิเคราะห์และนำเสนอผู้บริหารระดับกรมเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในภาพรวมของกรมประมงต่อไป

ผู้กำกับตัวชี้วัด : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 ผู้ดำเนินการ : ประมงจังหวัด ๗๖ จังหวัด

โทรศัพท์ภายใน : ๑๑๑๙

โทรศัพท์ภายใน : ๑๑๑๙

ตัวชี้วัดตามงานที่ได้รับมอบหมาย (ร้อยละ ๑๐)

ตัวชี้วัดที่ ๑ : ร้อยละความสำเร็จของหน่วยเบิกจ่ายที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชีได้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลางประจำปี ๒๕๖๓

หน่วยวัด : ร้อยละ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๐

คำอธิบาย :

เป็นการดำเนินงานด้านบัญชี ตามเกณฑ์การประเมินผลของกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในเรื่องความถูกต้อง โปร่งใส ความรับผิดชอบ ของการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของกรมประมงของหน่วยเบิกจ่ายที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค (สำนักงานประมงจังหวัด ๗๖ จังหวัด) ตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด และส่งให้กองคลังภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งกองคลังจะรวบรวมผลการดำเนินงานทุกเดือนตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สูตรการคำนวณ :

$$X = a / b * 100$$

X = ร้อยละเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปี ๒๕๖๓

a = ผลรวมของคะแนนที่ดำเนินการได้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีทุกเดือน

b = ผลรวมของคะแนนเต็มตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีทุกเดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับคะแนน	๑ คะแนน	๒ คะแนน	๓ คะแนน	๔ คะแนน	๕ คะแนน
ร้อยละ	≤๘๕.๐๐	๘๕.๐๑- ๙๐.๐๐	๙๐.๐๑- ๙๕.๐๐	๙๕.๐๑- ๙๙.๙๙	๑๐๐.๐๐

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

๑. ให้รายงานผลออนไลน์ตามแบบฟอร์มที่กองคลังกำหนดทุกเดือน โดยส่งถึงกองคลังภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒. ให้รายงานผลของเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ผู้กำกับตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ภายใน : ๓๓๐๗

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางกรพิชญา สโมสร

โทรศัพท์ภายใน : ๓๔๐๑

ผู้บริหารที่ดำเนินการ : ประมงจังหวัด ๗๖ จังหวัด